
Thành lập công ty có cần bằng cấp không?  

 

(GPLaw) - Việc thành lập công ty là một bước đi quan trọng trong hành trình kinh 

doanh của nhiều người. Một trong những câu hỏi thường gặp của những người 

muốn khởi nghiệp là liệu họ có cần bằng cấp hay không. Đây là mối quan tâm 

chính đáng, đặc biệt trong bối cảnh xã hội Việt Nam vẫn còn đề cao vai trò của 

bằng cấp. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc thành 

lập công ty không đặt ra yêu cầu bắt buộc về bằng cấp đối với người thành lập. 

Điều này mở ra cơ hội cho nhiều cá nhân có năng lực, kinh nghiệm và ý tưởng 

kinh doanh nhưng không có điều kiện đạt được bằng cấp cao. 

 

1. Thành lập công ty có cần bằng cấp không?  

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định 01/2021/NĐ-CP và các văn bản 

pháp lý liên quan, các cá nhân, tổ chức khi làm thủ tục thành lập công ty không 

cần có bằng cấp hay bất kỳ chứng chỉ chuyên môn nào. 

 

Tuy nhiên, khi đăng ký hoạt động một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu 

cầu về bằng cấp chứng chỉ thì sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần tiếp tục 

tiến hành thủ tục xin Giấy phép đủ điều kiện hoạt động đối với từng ngành nghề cụ 

thể. 

 

Ví dụ:  

 

Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán cần xin 02 loại giấy phép sau 

đây: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-01-2021-ND-CP-dang-ky-doanh-nghiep-283247.aspx


• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thành lập công ty): chỉ cần chuẩn 

bị bộ hồ sơ thành lập công ty theo đúng quy định pháp luật, không cần bất 

kỳ bằng cấp, chứng chỉ nào. 

• Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán: khi làm thủ tục 

này, cần bổ sung đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ kế toán theo đúng quy định. 

 

2. Một số điều kiện thành lập công ty cần biết:  

Để thành lập công ty, doanh nghiệp cần xem xét, chuẩn bị một số điều kiện thành 

lập công ty bắt buộc để đảm bảo quy trình thành lập công ty được thuận lợi, suôn 

sẻ:  

• Chủ thể thành lập công ty: trên 18 tuổi, đủ năng lực hành vi dân sự và không 

thuộc các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp. 

• Đặt tên công ty: tuân thủ những quy tắc đặt tên doanh nghiệp luật định; 

không bị trùng hoặc tương tự những tên doanh nghiệp đã được đặt. 

• Địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp: đáp ứng những điều kiện pháp luật quy 

định, không được đặt trụ sở tại chung cư hay nhà tập thể. 

• Đăng ký ngành nghề kinh doanh: nằm trong Hệ thống ngành kinh tế Việt 

Nam 

• Đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp: đáp ứng mức vốn điều lệ tối thiểu với 

những ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định. 

• Lựa chọn người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp: có năng lực, 

chuyên môn để quản lý, điều hành doanh nghiệp. 

Xem thêm tại: https://gplaw.com.vn/huong-dan/nhung-viec-doanh-nghiep-can-lam-

sau-khi-thanh-lap-113.html  
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